

Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



Số 355 (9.529)
Thứ Sáu ngày 20/12/2024
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

<https://baophapluat.vn>

VĂN PHÒNG
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG:

**Phải thực sự
là cơ quan
tham mưu
chiến lược,
trọng yếu của Đảng**



Trang 3

**Xây dựng
lực lượng
quốc phòng
tự lực,
tự cường,
hội nhập quốc tế**



Trang 6

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thu Hằng)

Trang 4

VỤ ĐỐT QUÁN CÀ PHÊ LÀM 11 NGƯỜI CHẾT TẠI HÀ NỘI:

Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả

Hôm qua (19/12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện các biện pháp khắc phục hậu quả vụ án đốt quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Trang 10

**“Đánh thức” tiềm năng kinh tế
sáng tạo từ các di sản**

Trang 13

**Thị trường bất động sản
vẫn tăng trưởng dịp cuối năm**

Trang 9

**Xây dựng hệ sinh thái
nông nghiệp bền vững hướng tới
mục tiêu Net Zero**

Trang 8

NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN: Tiếp tục tập trung chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Chiều 19/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác ngành KSND năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được và những đóng góp quan trọng của ngành KSND trong năm 2024. Nêu bật bối cảnh tình hình năm 2025, Chủ tịch QH đề nghị, toàn ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thực hành quyền công tố. Đây là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhất là chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đây nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan kịp thời xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, các “điểm nóng”, giữ



Đại biểu dự Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: VOV)

vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm trong thi hành. Chủ động kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; yêu cầu các cơ quan hữu quan loại trừ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra, bảo đảm thực sự là thiết

chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp thực sự trong sạch.

Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng yêu cầu và tiến độ của Trung ương. Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH. Lưu ý tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, QH đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên, Chủ tịch QH đề nghị tổ chức tập huấn kỹ lưỡng trong toàn ngành và khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết để Luật sớm đi vào cuộc sống. **T.HOÀNG**

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC), kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân (CAND) năm 2024.

Theo công bố, đối với kết quả chỉ số CCHC, Bộ Công an có 28 Công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc; 78 Công an đơn vị, địa phương xếp loại tốt và 4 Công an đơn vị, địa phương xếp loại khá. Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND đạt 98,74%. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Công an các đơn vị, địa

phương trong việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.

Tiếp đó, Hội nghị đã sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030; đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua CCHC trong lực lượng CAND năm 2024, tôn vinh 14 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, công bố và trao các quyết định công nhận sáng kiến CCHC cấp Bộ của Công an các địa phương.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban

Chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về CCHC; tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ CAND. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND chuyên nghiệp, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; đổi mới mạnh mẽ tài chính công và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác CCHC trong CAND thời gian tới.

S.THU

CHÀO NGÀY MỚI

Cơ chế đặc thù cho vùng khó khăn

Ngày 18/12 vừa qua, ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) diễn ra sự kiện Hội nghị lần thứ 4 Hội đồng Điều phối vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, gồm 14 tỉnh. Mặc dù đã đạt được thành tựu nhất định tăng tốc cùng “đàn tàu cả nước”. Tuy nhiên, nhiều vấn đề như xóa đói, giảm nghèo, ứng phó thiên tai, y tế, giáo dục... đã và sẽ còn tồn tại không dễ khắc phục trong ngày một, ngày hai, với vùng kinh tế - xã hội này.

Với những chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục để mọi người dân phải được hưởng thành quả của sự phát triển chung của cả nước. Tinh thần là các tỉnh trong vùng phải đổi mới tư duy, có

cách làm mới để thúc đẩy tăng trưởng. Để khai thác tiềm năng và thế mạnh, các địa phương trong vùng đều kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xây dựng, trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù cho vùng khó khăn nhất cả nước có điều kiện vươn lên.

Đại diện tỉnh Hòa Bình bày tỏ mong muốn Trung ương sớm có những cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tỉnh trong vùng. Đó là cơ chế đặc thù về hợp tác công - tư PPP; thị trường tín chỉ carbon; nâng khoán kinh phí bảo vệ rừng; có chiến lược phát triển du lịch cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cơ chế giá hợp lý với thủy điện để các tỉnh có thêm nguồn ngân sách phục vụ Nhân dân vùng lòng hồ; nâng tỉ lệ vay để giúp các tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư phát

triển các dự án hạ tầng trọng điểm...

Câu chuyện tháo gỡ “điểm nghẽn”, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù không phải lần đầu được đặt ra ở Hội nghị này. Quốc hội đã từng ban hành cơ chế đặc thù ở một số tỉnh, thành trọng điểm như: Đà Nẵng, TP HCM...

Hiện nay, Trung ương đang tích cực sửa đổi thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tháo gỡ vướng mắc; quyết liệt sắp xếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Năm 2025 được hy vọng là một năm tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thời gian tới không chỉ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc mà cả đất nước phải phát triển nhanh, toàn diện, đánh dấu thời kỳ của chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh,... Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc, tiềm năng của vùng để có giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện hiệu quả là yêu cầu không chỉ riêng đối với vùng kinh tế nào. **NGÔ ĐỨC HÀNH**

Phát huy cao nhất sự hỗ trợ của các tấm lòng vàng dành cho trẻ em

Ngày 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt, tri ân những tấm lòng vàng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ.

Theo đó, Phó Chủ tịch nước gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; góp phần cùng Đảng, Nhà nước và xã hội chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, được thực hiện đầy đủ quyền theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả tốt trong những năm qua.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm kịp thời, thực hiện tốt công tác trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên tới trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần rà soát, có định hướng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động một cách căn cơ, bền vững, phù hợp với xu thế mới; tăng cường vận động nguồn lực và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch, nhất là về tài chính, nhằm phát huy cao nhất sự hỗ trợ quý báu của các nhà tài trợ trong nước và quốc tế đến với trẻ em.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và toàn xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; tạo điều kiện và dành những điều tốt đẹp nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Trong năm 2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã rất nỗ lực đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động để thực hiện nhiệm vụ, đạt được các chỉ tiêu về huy động nguồn lực hơn 116 tỷ đồng và hỗ trợ trên 118.000 lượt trẻ em, góp phần tích cực đẩy mạnh chăm lo cho trẻ em, bảo đảm an sinh xã hội. **BẢO LAM**

HÀ NỘI:

Biểu dương điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 và Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc (lần thứ XI) năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn.

Theo đó, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam về thi đua, khen thưởng; tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn Thủ đô; biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - lao động, đoàn viên và các cấp Công đoàn, góp phần chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động và phát triển bền vững của đất nước.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh kịp thời hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự sâu rộng trong lao động sản xuất và đời sống. **N.G**

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG:

Phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu của Đảng



● Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đảng Khoa)

Yêu cầu trên được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức sáng qua (19/12).

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng (Văn phòng), Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết nhiều đầu việc, trong đó có nhiều việc tồn đọng, việc mới, việc lớn phát sinh nên khối lượng công việc mà Văn phòng phải tham gia xử lý cũng tăng lên nhiều, với yêu cầu nhanh hơn về tiến độ, cao hơn về chất lượng. Những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của Văn phòng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2024.

Cơ bản nhất trí với những định hướng công tác năm 2025 của Văn phòng, Tổng Bí thư khẳng định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tạo nền tảng cho kỷ nguyên mới. Văn phòng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong thời gian

tới. Văn phòng phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, là “bộ não” của BCH Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nơi hình thành và triển khai các quyết sách quan trọng của Đảng; nơi tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo và là cơ quan giúp việc, bảo đảm các hoạt động thông suốt của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng cần khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề xuất mô hình, tổ chức bộ máy mới của Văn phòng; gắn với bố trí cán bộ phù hợp, tương xứng với công việc... Các công việc được “nâng tầm”, nhất là công tác tham mưu phải “chiến lược, sâu sắc, trí tuệ, nhạy bén”, phải là “túi khôn” của Đảng; công tác phục vụ phải “chuyên

nghiệp, khoa học, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng quan trọng.

Tổng Bí thư đề nghị cần sớm hoàn thành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay; gắn với rà soát lại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV, Văn phòng cần xác định ngay việc tổ chức thực hiện sau Đại hội để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Cơ quan tham mưu phải giúp lãnh đạo “nghĩ sớm và lo xa”. Đồng thời, Văn phòng cần đổi mới việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng theo hướng rõ quan điểm, rõ nội dung, rõ người, rõ việc; các chủ trương, chính sách phải phù hợp với nguồn lực thực hiện; các mục tiêu có thể định lượng được...

Người đứng đầu Đảng ta cũng lưu ý, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng và các ban của Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, đòi hỏi Đảng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực sự là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác, xây dựng Văn phòng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác. **KHÁNH CHI**

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Hôm qua (19/12), tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) và giao ban công tác dân vận các cơ quan nhà nước năm 2024.

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, năm 2025, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung tham mưu, giúp cấp ủy hoàn thành việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho Đảng về chủ trương, đường lối phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết mâu

thuần nội bộ Nhân dân, tình hình phức tạp và vấn đề Nhân dân bức xúc, không để phát sinh thành “điểm nóng”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp.

Ông Mai Văn Chính cũng đề nghị, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cần tập trung tuyên truyền, vận động tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Làm tốt việc phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm thực hiện bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội đất nước. **H.G**

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MÃN:

Tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng luật



● Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần phải tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng luật - giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. (Ảnh: Phạm Thắng)

Ngày 19/12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2024, Đảng đoàn QH đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các kỳ họp của QH, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH. Đặc biệt, Kỳ họp thứ 8, QH khóa XV đã đổi mới tư duy cách làm luật, quyết sách nhiều vấn đề quan trọng, mang tính lịch sử, tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng quốc gia, hoàn thiện thể chế... theo đúng tinh thần “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình hành động của Đảng đoàn QH, nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ đều đạt, vượt mục tiêu và kế hoạch đề ra. Tinh thần Đảng trong diễn đàn của QH được tăng lên, QH đã xác định trách nhiệm gương mẫu, hoàn thiện thể chế, nâng cao tuổi thọ các quy định; thực hiện cách mạng tinh gọn bộ máy. Chủ tịch QH cho biết, tại Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 1/12 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận, Kỳ họp thứ 8 bước đầu có sự đổi mới tư duy sâu sắc trong xây dựng pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đó là sự ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ, biểu dương rất kịp thời, xác đáng của Tổng Bí thư dành cho QH trước toàn hệ thống chính trị các cấp.

Chủ tịch QH lưu ý, đây chỉ là kết quả bước đầu và đề nghị trong thời gian tới, phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát xem cái gì còn là “điểm nghẽn”, còn khó khăn, vướng mắc thì phải tiếp tục tháo gỡ để tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Chủ tịch QH đề nghị, Đảng đoàn QH, Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH cần phải tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp QH, các phiên họp của UBTVQH; chủ động phối hợp từ sớm, từ xa; đổi mới cách thức xin ý kiến, cách tổ chức hội thảo, tọa đàm. Chủ tịch QH cũng yêu cầu, cần đổi mới trong công tác phối hợp giữa bên trong và bên ngoài QH. Đổi mới trong tổ chức, điều hành công việc trên tinh thần phải chủ động, dân chủ, phát huy thế mạnh của mỗi người. Công tác tham mưu phải nắm chắc, hiểu rộng, viết đúng, viết sâu. Mọi thắng lợi của QH là từ sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ vững vàng, ý thức trách nhiệm cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới trong công việc, từ đó đổi mới quy trình đánh giá, lựa chọn, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Nhấn mạnh năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Chủ tịch QH cho rằng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm việc triển khai tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng thời, hoàn thành việc rà soát và đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy, báo cáo UBTVQH, trình QH xem xét, quyết định. Chủ tịch QH lưu ý, Đảng đoàn QH, Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện sắp xếp tinh gọn các Ủy ban của QH, các cơ quan UBTVQH, các vụ, đơn vị, tổ chức trực thuộc Văn phòng QH, hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng đột xuất đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch QH cũng đề nghị chú trọng công tác đào tạo, bảo đảm các chế độ chính sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế. Đồng thời, Đảng đoàn QH, Đảng ủy Văn phòng QH cần quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán. **T.QUYẾN**

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào

Ngày 19/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh đã tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Tại buổi tiếp kiến Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đã dành thời gian quý báu tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith về Chương trình công tác của Đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam tại Lào, kết quả buổi hội đàm giữa 2 Bộ Tư pháp chiều ngày 18/12 cũng như nội dung dự kiến Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 6 sẽ diễn ra trong chiều 19/12.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác hợp tác tư pháp, pháp luật giữa Bộ Tư pháp hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp giải quyết các vấn đề tư pháp phát sinh.

Qua tổng kết 5 kỳ Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, Bộ Tư pháp Việt Nam khẳng định, đây là một cơ chế hợp tác rất hiệu quả, không chỉ giúp cho các tỉnh biên giới giữa hai nước nhanh chóng giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn giúp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đoàn kết.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn các cơ quan Tư pháp của CHDCND Lào trong thời gian qua đã giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả vấn đề hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú tại các tỉnh giáp biên giới hai nước. Đặc biệt, kể từ năm 1982, khi hai nước ký kết Hiệp định về hợp tác tư pháp và pháp luật lần đầu tiên, cho đến nay đã có thêm nhiều hiệp định, nhiều chương trình phối hợp giữa hai nước được ký kết và triển khai hiệu quả.

Thông tin về kết quả hội đàm giữa hai bên vào chiều 18/12, Bộ trưởng Nguyễn



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Hải Ninh cho biết, hai Bộ trưởng Tư pháp đã bàn bạc và đi đến thống nhất trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ tập trung hợp tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp Lào và hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào trong công tác chuyển đổi số. Ngoài diện cán bộ được cử sang Việt Nam đào tạo theo Hiệp định ODA, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ dành 02 suất học bổng đặc biệt cho sinh viên Lào theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam tại Lào, nhất là khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh khi đảm nhận cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cảm ơn Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam đã có những đánh giá và tình cảm tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai nước nói chung cũng như công tác tư pháp nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã được nghe Bộ trưởng Tư pháp Lào báo cáo về kết quả hội đàm giữa hai nước cũng như Chương trình Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 6. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao hiệu quả trong cơ chế hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước, hai Bộ Tư pháp trong thời gian qua, đồng thời cũng tin tưởng rằng, với những nỗ lực của cả hai bên, trong thời gian tới, sự hợp tác về pháp luật và tư pháp

giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển, lên tầm cao mới.

Chia sẻ thêm với Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và Đoàn công tác Bộ Tư pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam chia sẻ thêm kinh nghiệm với Bộ Tư pháp Lào về công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là việc giải quyết án tồn đọng, cũng như các vấn đề pháp lý về đảm bảo trật tự an ninh khu vực biên giới.

Từ những chỉ đạo, gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, ngay sau chuyến công tác này, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ bàn bạc cụ thể với Bộ Tư pháp Lào để triển khai các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và các vấn đề hợp tác tư pháp, pháp luật cụ thể khác với Bộ Tư pháp Lào.

Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là việc đảm nhận rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 45. Bộ trưởng tin tưởng rằng

dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự quản lý và điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và vững mạnh, uy tín và vị thế của nước CHDCND Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thông tin tới Thủ tướng Lào về những kết quả hợp tác tư pháp, pháp luật trong thời gian qua giữa hai Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong thời gian tới hai Bộ Tư pháp sẽ tập trung phát triển công tác này giữa hai nước vào chiều sâu ngày càng thực chất hơn. Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác đào tạo về nhân lực chuyên đổi số và công tác thi hành án dân sự theo chỉ đạo của CHDCND Lào Thongloun Sisoulith tại buổi tiếp kiến. Hai Bộ Tư pháp thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Giải quyết tốt các vấn đề tư pháp phát sinh giữa các tỉnh có chung đường biên giới.



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp kiến Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng cho biết, tổng kết 5 kỳ hội nghị, các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước, Bộ Tư pháp hai nước nhận thấy đây là những cơ chế hiệu quả cần tiếp tục duy trì và phát triển.

Vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp lý đối với các vấn đề mà Chính phủ đang phải đối diện như: Các chính sách pháp luật về đất đai, khai thác khoáng sản... sao cho vừa đảm bảo sự phát triển, vừa quản lý được chặt chẽ. Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong thời gian tới, hai Bộ Tư pháp sẽ tích cực trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế cũng như các vấn đề mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào mong muốn.

Tại các buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp Việt Nam luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất, những điều kiện tốt nhất trong quá trình hợp tác với Bộ Tư pháp Lào để tương xứng với: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại; đoàn kết đặc biệt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 quốc gia Việt Nam - Lào.

THU HẰNG – HỒNG THÚY



● Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu dự buổi tiếp kiến. (Ảnh trong bài: Thu Hằng)

Tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ gắn bó keo sơn giữa Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam - Lào

Chiều 19/12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 6 đã diễn ra tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Diễn đàn hiệu quả

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh gửi tới Bộ trưởng Phayvy Siboualypha, các Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp Lào những tình cảm thân thiết và lời cảm ơn chân thành nhất về sự đón tiếp vô cùng chu đáo và thân tình mà các đồng chí dành cho Đoàn công tác của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam.

Cùng nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nồng nhiệt chúc mừng đất nước Lào anh em đã và đang triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 45, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển kể từ khi Hiệp định Hợp tác về mặt pháp lý và tư pháp giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa DCND Lào được ký kết năm 1982, quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước nói riêng ngày càng gắn bó và không ngừng được tăng cường, mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, với nội dung hợp tác phong phú cả ở cấp Trung ương và địa phương, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Điểm lại các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, ở cấp Trung ương, Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Lào luôn nỗ lực phối hợp tích cực, chặt chẽ để tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng và tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác thường xuyên, ổn định. Hai bên đã tiến hành các hoạt động như thăm luận phiên hàng năm giữa hai Bộ trưởng Việt Nam - Lào; trao đổi các đoàn cấp Cục, Vụ sang học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; phối hợp trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Tư pháp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; phối hợp thực hiện thành công Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào - dự án đầu tiên trong lĩnh vực pháp luật sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu của cả hai Chính phủ.

Ở cấp địa phương, với sự khuyến khích, ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Tư pháp hai nước, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương của Việt Nam và Lào, đặc biệt là ở các tỉnh có chung



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng)

đường biên giới đã ngày càng phát triển. Trong đó, cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng do Bộ Tư pháp hai nước phối hợp tổ chức định kỳ hai năm/lần đã trở thành một diễn đàn hiệu quả để các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới, các tỉnh kết nghĩa của hai nước thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác, phối hợp hoạt động góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và gìn giữ đường biên giới hòa bình giữa hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Đến thời điểm hiện tại, các Sở Tư pháp của 24 cặp tỉnh Việt Nam - Lào (trong đó có 10 cặp tỉnh đường biên và 06 tỉnh/thành phố có quan hệ kết nghĩa) đã ký kết các Thỏa thuận hợp tác/Biên bản ghi nhớ; nhiều Thỏa thuận/Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được triển khai thực hiện hiệu quả; các cuộc trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức ở cấp địa phương giữa các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự của Việt Nam và Lào đã được tăng cường tổ chức. Các địa phương của Việt Nam ở khu vực giáp biên giới với Lào cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, thi hành án dân sự, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho người dân vùng biên, trong đó có người dân Lào.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 6 là một sự kiện quan trọng nhằm cải thiện chất lượng công tác tư pháp, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại mỗi nước. Đồng thời Hội nghị này cũng là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt giữa Bộ và ngành Tư pháp hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh mong muốn và tin tưởng rằng Hội nghị sẽ đánh giá một cách khách quan, tổng thể và đầy đủ tình hình triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 5, tiếp tục đưa ra những kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện cơ chế phối hợp linh hoạt, kịp thời và thực chất hơn giữa hai Bộ Tư pháp cũng như giữa các cơ quan tư pháp, thi hành án địa phương của các tỉnh khu vực biên giới và một số tỉnh khác của hai nước Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh hi vọng các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ phát huy tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là

anh em” để trao đổi thẳng thắn, đề xuất các nội dung, phương thức hợp tác hữu hiệu nhằm phối hợp giải quyết các hệ quả pháp lý cho người dân khu vực biên giới hai nước, nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sinh sống dọc biên giới hai nước được ổn định cuộc sống và bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng mà Hiến pháp của hai nước đã dành cho họ.

Những kết quả quan trọng mà hai bên đạt được trong Hội nghị này sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác gắn bó keo sơn giữa hai Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam và Lào phát triển sâu sắc hơn và hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bình yên và bền vững của các tỉnh đường biên giới cũng như vào việc gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Về phần mình, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Bộ Tư pháp Lào và coi Bộ Tư pháp Lào là đối tác, người anh em thân thiết, tin cậy và sẽ luôn làm hết sức mình để ủng hộ, đồng hành với Bộ, ngành Tư pháp Lào trong quá trình phát triển, thực hiện các nhiệm vụ do Đảng và Chính phủ Lào giao trên các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp luật...; ủng hộ và tạo điều kiện phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các cơ quan tư pháp, thi hành án địa phương của hai nước, tiếp tục tích cực phối hợp cùng Bộ Tư pháp Lào duy trì hoạt động hiệu quả của cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng.

Góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 5, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hữu Huyền cho biết, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, có thể khẳng định đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 5, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam đã chỉ đạo Cục Thi hành

án dân sự các tỉnh có chung đường biên giới với Lào quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc thường xuyên chú trọng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý... cho người dân khu vực biên giới; rà soát các vụ việc thi hành án dân sự có liên quan đến công dân Lào. Tất cả các vụ việc có yếu tố nước ngoài, trong đó có các vụ việc liên quan đến công dân Lào đều được các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết theo đúng quy trình, trình tự thủ tục và theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự, thời gian qua, các cơ quan thi hành án dân sự tại 10 địa phương có chung đường biên giới với Lào đã tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến công dân Lào, cụ thể là: đã thi hành xong 30/64 việc; đang thi hành 25 việc; chưa có điều kiện 09 việc; về tiền: đã thi hành xong gần 62 triệu đồng/470 triệu đồng, đang thi hành hơn 297 triệu đồng, chưa có điều kiện trên 110 triệu đồng.

Thực hiện Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 5, Bộ Tư pháp Việt Nam đã chỉ đạo Sở Tư pháp của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở cho người dân vùng biên và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp và thi hành án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào và các cặp tỉnh có thỏa thuận hợp tác được tăng cường. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và bình đẳng giữa các tỉnh biên giới nói chung và hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các Sở Tư pháp các tỉnh đường biên của hai nước nói riêng.

Dự án ODA Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào được Chính phủ hai nước phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện từ năm 2018. Tính đến hết thời gian hạn Dự án (ngày 31/12/2022), Học viện Tư pháp Việt Nam và Học viện Tư pháp quốc gia Lào đã phối hợp hoàn thành 100% các hoạt động và đạt được 100% mục tiêu đề ra trong Văn kiện Dự án đã được phê duyệt.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiếp nhận và đào tạo nhiều sinh viên Lào trong các chương trình đào tạo đại học, sau đại học trong các ngành Luật quốc tế, Luật kinh tế và một số ngành luật khác. Trong năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội đang có 26 lưu học sinh Lào theo học chương trình cử nhân, 22 lưu học sinh Lào theo học chương trình thạc sĩ, 06 nghiên cứu sinh Lào ở trình độ tiến sĩ.

Tại Hội nghị, đại biểu hai Bộ, ngành Tư pháp đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Với thành công của Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc hy vọng với những nội dung hai bên đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất, từ kết quả của Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 5, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, ngành Tư pháp sẽ ngày càng hiệu quả.

THU HẰNG - HỒNG THÚY

Xây dựng lực lượng quốc phòng tự lực, tự cường, hội nhập quốc tế

Sáng qua (19/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, Bộ, ngành Trung ương và đại biểu quan khách nhiều nước đã dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (QPQTVN) 2024 với chủ đề “Việt Nam - Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.

Triển lãm QPQTVN 2024 được tổ chức đồng thời với các hoạt động, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); là một hoạt động trọng điểm, tạo điểm nhấn mang ý nghĩa, tầm vóc quốc tế.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Triển lãm QPQTVN 2024 có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp “Hòa bình - Hợp tác - Cùng phát triển”, góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Một lần nữa, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, trọng nghĩa, trọng tình, trọng lễ phải trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa



● Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Triển lãm. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam chủ động đẩy mạnh mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, thể hiện sự chân thành và xây dựng lòng tin, cùng giải quyết các thách thức an ninh, an toàn chung, ngăn ngừa xung đột, phòng, chống chiến tranh phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng, hợp tác phát triển chung của cả khu vực và trên toàn thế giới.

Trái qua nhiều đau thương, hi sinh và mất mát do chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” - “không tham gia

liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

“Việt Nam chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Việt Nam định hướng chiến lược phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập quốc tế; ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công nghiệp quốc phòng nhằm tối ưu hóa tính lưỡng dụng, vừa nâng cao tiềm lực quốc phòng, vừa phát triển kinh tế, phục vụ lợi ích chiến lược của đất nước và cho cuộc sống thiết thực của người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Triển lãm QPQTVN 2024 là sự khẳng định cho vai trò và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế; là biểu tượng của niềm tin, sự tôn trọng và thiện chí hợp tác giữa các quốc gia vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng; là minh chứng sinh động cho sự ủng hộ và tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, luôn thể hiện sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm với bạn bè quốc tế. **LAM HẠNH**

Nâng cao nhận thức quốc tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 19/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Báo Thế giới và Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thông tin đối ngoại về quyền con người trong tình hình mới”. Đây là một trong chuỗi hoạt động của đợt cao điểm tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2024).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đánh giá cao ý nghĩa và giá trị thiết thực của sự kiện, đặc biệt khi Việt Nam vừa công bố tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, hiện nay, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, truyền thông về quyền con người, thông tin đối ngoại đã được triển khai mạnh mẽ với sự quan tâm chỉ đạo, tham gia đóng góp của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại về quyền con người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, cần phải thẳng thắn nhìn nhận và cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục như: chỉ chú trọng công tác đấu tranh, phản bác; chưa thực sự làm tốt việc lan tỏa thông tin đến với chính giới và công dân các nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác thông tin các vấn đề liên quan đến quyền con người còn chậm, bị động trước thông tin của báo chí nước ngoài, mạng xã hội và các tác động khách quan đến từ tình hình quốc tế và khu vực...

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chỉ rõ, cần có những “cách làm mới”, vừa sáng tạo, vừa có sự nhạy bén về đối ngoại, vừa thường xuyên, không ngừng nghỉ để thế giới hiểu hơn về Việt Nam. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và báo chí nước ngoài trong lĩnh vực truyền thông đối ngoại nhằm đấu tranh và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy hình ảnh quốc gia, nâng cao nhận thức quốc tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và xây dựng một môi trường đối thoại công bằng trên các diễn đàn quốc tế.

Trong phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ cho rằng, với sự chuyên biến mạnh mẽ về công tác nhân quyền từ Trung ương đến địa phương, công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền cũng được tăng cường, đẩy mạnh, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, hiểu rõ quan điểm, chủ trương, chính sách, thành tựu của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người; đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, qua đó tranh thủ sự ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại về quyền con người đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có sự đổi mới về cả nội dung và phương pháp, đặc biệt khi vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đang gia tăng trên trường quốc tế.

Hội thảo gồm hai phiên: “Thông tin đối ngoại và quyền con người: Mối liên kết nằm ở đâu?” và “Giải pháp thúc đẩy thông tin đối ngoại về quyền con người trong tình hình mới”. Hội thảo cũng thu hút nhiều ý kiến tham gia, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quyền con người, bảo đảm hiệu ứng truyền thông, sinh động, hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi thông tin về nỗ lực trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam ra thế giới. **VIỆT NGÀ**



● Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Tập huấn chuyên sâu Luật Cảnh vệ và các văn bản có liên quan

Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và các văn bản có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ là luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Cảnh vệ, là bước chuyển mình, tạo nền tảng cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của lực lượng Cảnh vệ nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Cảnh

vệ phổ biến, tuyên truyền toàn diện sâu sắc nội dung các chính sách cơ bản của Luật. Cụ thể: Bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ; Hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ; Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng cảnh vệ không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại.

Đối với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan, tập trung quán triệt các nội dung quy định chi tiết để thuận lợi áp dụng trên thực tế, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm khi áp dụng các biện pháp cảnh vệ.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và các văn bản có liên quan, triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành. **D.SƠN**



TUYÊN QUANG:

Khó khăn trong xử lý tài sản thi hành án



● Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2025. (Ảnh: Cục THADS tỉnh)

Tài sản đã kê biên nhưng không thể tổ chức bán đấu giá, đương sự có tài sản duy nhất nhưng có giá trị thấp so với nghĩa vụ phải thi hành, tài sản của đương sự đã thế chấp ngân hàng và thuộc diện nợ xấu... là những khó khăn các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Tuyên Quang đang gặp phải hiện nay.

Trong những tháng đầu năm công tác 2025, Cục THADS Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện, nhất là các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, việc án tín dụng ngân hàng, việc liên quan đến đất đai, việc án tham nhũng kinh tế.

Các đơn vị trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác theo đúng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác cơ quan đã đề ra. Trong hoạt động nghiệp vụ đã làm tốt công tác vận động, hòa giải, đồng thời kiên quyết cưỡng chế kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

Về kết quả thi hành án, từ 01/10/2024 đến 30/11/2024, toàn tỉnh đã thi hành xong 798 việc, đạt tỷ lệ 47,76% trên số có điều kiện thi hành. Về tiền đã thi hành xong gần 18 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,62% trên số có điều kiện thi hành (tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024).

Lý giải nguyên nhân tỷ lệ thi hành

xong về việc giám so với cùng kỳ năm 2024, Cục THADS tỉnh nhận định do số việc, tiền thụ lý mới thụ lý đang trong quá trình đơn đốc, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án. Còn nhiều việc thi hành án cấp dưỡng nuôi con thực hiện theo định kỳ hàng tháng và việc cưỡng chế khấu trừ lương hàng tháng nên thời gian kéo dài. Một số vụ việc đang thông báo khởi kiện theo Điều 74 Luật THADS và đang chờ cơ quan Tòa án giải quyết.

Trong khi đó, việc xử lý tài sản thi hành còn gặp không ít vướng mắc như: Tài sản đã kê biên nhưng không thể tổ chức bán đấu giá được hoặc đã kê biên tài sản và đang chờ kết quả thẩm định giá.

Một số vụ việc người phải thi hành án chỉ có tài sản duy nhất là nhà và đất thuộc các xã xa trung tâm có giá trị thấp hoặc có giá trị lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành hoặc có tài sản nhưng vắng mặt tại địa phương gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết.

Người phải thi hành án có tài sản là nhà, đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có vướng mắc về ranh giới, diện tích đất trên thực địa với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã kê biên nhưng chưa xử lý được.

Đương sự có tài sản nhưng đã thế chấp ngân hàng và thuộc diện nợ xấu, đang chờ ngân hàng xử lý tài sản hoặc chưa thể xác minh được tài sản thế chấp. Trường hợp khác, người phải thi hành án có tài sản đảm bảo thế chấp ở ngân hàng nhưng khi tiến hành kê biên xử lý tài sản, xác định diện tích xây dựng nằm sang phần diện tích đất của Nhà nước, thuộc án trọng điểm hoặc còn có vướng mắc về quy định của pháp luật.

Trong những tháng tới, Cục THADS

Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thi hành án theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Tập trung giải quyết các vụ việc mới thụ lý, xác minh phân loại chính xác; giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo các hồ sơ thi hành án chặt chẽ, phân loại việc chưa có điều kiện chính xác.

Các cơ quan THADS trên địa bàn tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện trên 01 năm, việc án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế, án liên quan đến đất đai. Tiếp tục phối hợp với các trại giam xử lý tiền thi hành án do phạm nhân nộp.

Đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ THADS. Theo đó, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận bản án, quyết định do Tòa án chuyên giao; nhận đơn yêu cầu thi hành án; ra quyết định thi hành án đúng quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi đối với các bản án hành chính có nội dung theo dõi. Triển khai nghiêm túc công tác thẩm tra hồ sơ thi hành án, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các đơn thư khác về công tác THADS đảm bảo kịp thời đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác xử phạt vi phạm hành chính trong THADS.

Cùng với đó, các cơ quan THADS cần làm tốt các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Cục THADS tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các Chi cục thực hiện phần mềm quản lý và điều hành văn bản; phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức và báo cáo thống kê THADS; phần mềm người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS... **LÊ HỒNG**

Rà soát văn bản pháp luật chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết liên quan để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường tháng 02/2025, mới đây, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp để triển khai ý kiến chỉ đạo trên với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện việc rà soát và báo cáo kết quả rà soát VBQPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở đó, ngày 09/12, Bộ Tư pháp đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó đề nghị thực hiện rà soát VBQPPL thuộc trách nhiệm của mình chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp đã bám sát, thường xuyên trao đổi với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để việc rà soát được thống nhất, bảo đảm chất lượng của kết quả rà soát. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, báo cáo của 22/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và đang tiến hành tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát. Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục đơn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để nghiên cứu, cập nhật chính lý kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thông tin về quá trình thực hiện rà soát VBQPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc trách nhiệm của mình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đồng thời nêu ra một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến chuyên môn, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu tham dự cuộc họp. Thứ trưởng nhất trí lựa chọn phương án xây dựng Nghị quyết xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy với phạm vi áp dụng chung cho tất cả các loại VBQPPL đang có hiệu lực để không bỏ sót quy định và tạo thuận lợi cho việc áp dụng. Đồng thời lưu ý cần xây dựng quy định chuyên tiếp về các loại thủ tục hành chính và phải xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực và gây bất tiện cho người dân. Các Bộ, ngành cũng cần tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát các VBQPPL chịu tác động, từ đó nhận diện những văn bản nào cần sửa ngay thì phải đưa vào Nghị quyết để xử lý.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền để thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Kiểm tra VBQPPL có văn bản gửi các địa phương để rà soát hệ thống của địa phương về việc rà soát văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc trách nhiệm của địa phương mình. **K.QUY**

Rà soát trình tự, thủ tục thi hành án theo đúng Nghị định số 152/2024/NĐ-CP

Ngày 15/11/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Để thực hiện đúng, hiệu quả các

quy định tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt, triển khai, tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, đầy đủ nội dung Nghị định số 152/2024/NĐ-CP. Trong đó lưu ý chỉ đạo rà soát toàn bộ trình tự, thủ tục các vụ việc đang tổ chức thi hành, bảo đảm thực hiện đúng quy định về

chuyên tiếp tại Điều 3 của Nghị định.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hợp nhất 4 Nghị định gồm: Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Nghị định số 152/2024/NĐ-CP.

BẢO NGỌC

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN:

Đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2024

Với chủ đề thi đua năm 2024: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan” và phong trào thi đua giai đoạn 2024 - 2025, toàn ngành Hải quan đã quyết tâm thi đua và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Trong đó, công tác đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại đạt nhiều kết quả tích cực.

Duy trì kết nối 250 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia

Cụ thể, trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Tính đến 15/11/2024, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính (TTHC) của 13 Bộ, ngành kết nối với hơn 75,4 nghìn doanh nghiệp. Duy trì kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 09 nước thành viên ASEAN. Hiện đang phối hợp kiểm thử trong môi trường thử nghiệm với Lào và đang mở rộng trao đổi thông tin với các đối tác thương mại như: Nhật



● Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. (Ảnh minh họa: H Phúc)

Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ....

Trong năm 2024, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 69 dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, TP gửi lấy ý kiến. Rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2024, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 381/CT-TCHQ ngày 24/01/2024 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2024 - 2025. Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số; giới thiệu Mô hình nghiệp vụ tổng thể Hải quan số, Hải quan thông minh.

Đề triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về đẩy mạnh chuyển đổi số trong

linh vực Hải quan tại Công văn số 245/TTg-KTTH ngày 17/4/2024, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-TCHQ ngày 28/5/2024, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1550/QĐ-TCHQ ngày 27/6/2024. Tổng cục Hải quan đang tập trung triển khai 5 nhiệm vụ công nghệ thông tin đã được Bộ Tài chính cấp kinh phí nhằm đảm bảo an toàn cho Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan và xây dựng Hệ thống xử lý thông quan khi Hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, có 225 TTHC trong lĩnh vực hải quan; trong đó, 214 thủ tục do cơ quan Hải quan thực hiện gồm: 132 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình; 61 TTHC được cung cấp DVCTT một phần; 21 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến. Ngoài

ra, Tổng cục Hải quan cũng đã kết nối, tích hợp 98 DVCTT trong lĩnh vực hải quan đang được cung cấp trên Hệ thống cung cấp DVCTT lên Công Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành xây dựng Cổng kết nối tra cứu thông tin về công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và đào tạo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng.

Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ công tác làm việc với Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc để triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngày 17/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tại 2 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cấp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Tổng cục Hải quan cũng đã trao đổi, hội thảo với các cơ quan, Bộ, ngành liên quan về Đề án mô hình Cửa khẩu số cho các cửa khẩu đường bộ để làm rõ và thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn thẩm quyền, nội dung triển khai thực hiện Đề án; đảm bảo về mặt pháp lý và thống nhất về các quy trình, thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan, cũng như các quy trình nghiệp vụ khác, đặc biệt là đặc thù của những cửa khẩu khác nhau, tránh gây lãng phí đầu tư xây dựng, nguồn nhân lực để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Đề án. **T.CÔNG**

thiên tai, hạn hán, lũ lụt ngày càng nhiều, diễn biến bất thường và các điều kiện khí hậu cực đoan. Trong khi đó, nông nghiệp xanh mang lại nhiều lợi ích, có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội, giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Do đó, sản xuất nông nghiệp xanh hiện là xu hướng tất yếu.

Theo bà Huỳnh Kim Định, việc thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” là cơ sở nền tảng để phát triển công nghiệp xanh bền vững. Bởi thông qua kết quả từ thực tiễn cho thấy, việc triển khai có hiệu quả Đề án đã góp phần nâng cao vị thế lúa gạo Việt Nam trên trường quốc tế và thị trường trong nước, giúp người nông dân trồng lúa vùng ĐBSCL nâng cao thu nhập, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu.

BÌNH ĐỊNH: Phiên chợ nông sản lần thứ III, năm 2024

Từ ngày 19 - 22/12, tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Phiên chợ nông sản Bình Định lần thứ III, năm 2024.

Phiên chợ nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để người dân và du khách được mua sắm những sản phẩm nông sản có chất lượng, sản xuất tại địa phương.

Qua Phiên chợ, hướng tới tạo chuỗi liên kết hiệu quả, nhịp nhàng, bao tiêu sản phẩm nông sản, là dịp để các ngành, địa phương, doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, cũng như tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất cải tiến không ngừng về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu.

Các mặt hàng được bày bán tại Phiên chợ nông sản Bình Định lần thứ III, năm 2024 đa dạng và phong phú, có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý. Nhiều mặt hàng như mật ong rừng An Lão, bưởi Hoài Ân, bánh hồng, bánh tráng Hoài Nhơn, bún song thần An Thái, rượu bầu đá, bánh ít lá gai, nem chả chợ huyện, chả cá Quy Nhơn... đã được công nhận sản phẩm OCOP. Cùng với đó là các mặt hàng nông sản thực phẩm đã qua chế biến như trà, bún, bánh, kẹo, muối, nước mắm và các loại thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

T.MAI



Về vấn đề giảm phát thải ngành nông nghiệp, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI nêu ý kiến: Một trong những giải pháp đột phá để giảm phát thải là áp dụng mô hình tín chỉ carbon. Đây không chỉ là công cụ thúc đẩy giảm thiểu phát thải mà còn tạo ra nguồn thu mới cho người nông dân thông qua giao dịch tín chỉ. Minh chứng là các mô hình nông nghiệp bền vững như trồng dâu nuôi tằm tại Lào Cai, Vĩnh Phúc đã mang lại hiệu quả rõ nét trong việc kết hợp sản xuất xanh với lợi ích kinh tế.

Cũng tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo các tỉnh Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An... các nhà quản lý, các chuyên gia, Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân đã thảo luận cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm. Đồng thời trao đổi gọi mở các giải pháp, kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

LONG VĨNH

Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững hướng tới mục tiêu Net Zero

Ngày 19/12, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và một số đơn vị tổ chức Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.

Tại Diễn đàn, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI cho rằng, hiện nay, việc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững là xu thế, dù trong quá trình thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng lợi ích mang lại là rất lớn, nên không thể không làm. Bởi làm nông nghiệp bền vững là cần cho xã hội, cho sự tồn tại, phát triển của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên trường thế giới, cũng là một biện pháp thị trường cần phải được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Theo ông Phạm Tấn Công,



● Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: PV)

muốn xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững thì phải sản xuất nông nghiệp xanh, có mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, cũng như phải đi từ nhận thức đồng bộ đến hành động đồng bộ. Theo đó, thực hành sản xuất xanh phải có môi trường chính sách xanh, tín dụng xanh, thị trường xanh và làm chủ công nghệ xanh. Đồng thời vai trò dẫn dắt từ các cấp chính quyền địa phương, thực hành triển khai từ

người nông dân và có sự liên kết với các tổ chức liên quan cũng là yếu tố quan trọng.

Tương tự, bà Huỳnh Kim Định - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, kiêm Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, tàn sát

Thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng dịp cuối năm



● Thị trường bất động sản cuối năm 2024 vẫn tăng trưởng tích cực. (Ảnh minh họa: chinhphu.vn)

Thị trường bất động sản Việt Nam được các chuyên gia dự báo sẽ có tăng trưởng vào dịp cuối năm 2024 và sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực vào năm sau.

Tỷ lệ hấp thụ các dự án đạt 80%

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng, nhu cầu về nhà ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM vẫn rất cao, đặc biệt là đối với các căn hộ có giá tầm trung và rẻ. Tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới, khi mà việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho một lượng lớn dân số đô thị luôn là vấn đề lớn. Sự phát triển không ngừng của các khu đô thị, các công trình cao tầng cũng như hạ tầng giao thông đang thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng không chỉ đối với các phân khúc cao cấp mà còn đối với các sản phẩm nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội.

Quý IV/2024, nguồn cung căn hộ mở mới cả năm 2024 đạt khoảng 35.000 căn, cao hơn so với dự báo trước đó là 22.000 - 24.000 căn. Tỷ lệ hấp thụ trên các dự án mở bán được lên tới 80 - 90% nhờ đa dạng loại hình tệp khách hàng mua để ở và đầu tư. Do tình hình thị trường diễn biến sôi động cuối năm 2024, nhiều dự án được quyết định mở bán sớm hơn dự kiến, khiến tổng nguồn cung năm 2025 đạt khoảng 29.000 căn hộ - giảm nhẹ so với 2024. Trong đó, khu vực phía đông Hà Nội chiếm tới 48% tổng nguồn cung mới; trong khi khu vực phía bắc và đông bắc "nổi lên" như một vùng đất mới cho phân khúc chung cư.

Hiện nay, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội vào cuối năm 2024 đã tăng trung bình 28% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn cung cao cấp

chiếm ưu thế. Trong khi đó, giá bán thứ cấp tại Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng 25%, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, dự báo trong năm sau, thị trường sơ cấp và thứ cấp sẽ ổn định hơn khi nguồn cung vẫn dồi dào và giá đã trải qua một thời gian tăng "nóng".

Đối với phân khúc bất động sản nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội cũng có nhiều diễn biến tích cực, nhờ các đợt mở bán mới từ dự án khu đô thị hiện hữu như Vinhomes Ocean Park 3, Ciputra và Vinhomes Global Gate. Giá bán thứ cấp của bất động sản gắn liền với đất dự báo sẽ tiếp tục tăng trong khi nguồn cung sơ cấp vẫn hạn chế và giá bán duy trì ở mức cao.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc Cấp cao CBRE Hà Nội cho rằng, thị trường bất động sản nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường Hà Nội. Nguồn cung chất lượng cao dự kiến sẽ được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn như Masterise Homes và CapitalLand, trong khi sức mua trên thị trường vẫn duy trì tăng trưởng khả quan.

Ở TP HCM, bà Nguyễn Hoài An cho rằng, thị trường bất động sản cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi nguồn cung dự báo sẽ tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp với mức giá không dưới 60 triệu đồng/m², chưa bao gồm VAT và chi phí bảo trì. Trong giai đoạn 2024 - 2026, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại TP HCM dự kiến sẽ tăng từ 7 - 10% mỗi năm. Cùng đó, phân khúc bất động sản gắn liền với đất tại TP HCM cũng sẽ không có nhiều biến động lớn, do nguồn cung mới vẫn tập trung ở các khu vực ngoại ô, xa trung tâm.

Triển vọng thị trường bất động sản năm 2025

PGS.TS Trần Kim Chung - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên

cứ quản lý kinh tế Trung ương cũng nhận định, phân khúc nhà chung cư trong năm 2025 và các năm tiếp theo vẫn là nhóm chủ lực dẫn dắt thị trường, đặc biệt là nhóm nhà ở vừa túi tiền, với giá trên dưới 3 tỷ đồng cho một căn hộ 70 - 100m², thậm chí là 50m².

Dự báo về thị trường bất động sản năm 2025, PGS. TS Trần Kim Chung cũng tỏ ra lạc quan, nhưng đề thúc đẩy thị trường hồi phục và phát triển bền vững, thì cần nhấn mạnh vai trò của các bên liên quan. Theo đó, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bằng cách tháo gỡ khó khăn thủ tục, tăng cường kết nối và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cần mở rộng tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Về phía doanh nghiệp, việc tái khởi động các dự án bị đình trệ là vô cùng cần thiết để góp phần vào sự phục hồi của thị trường.

Đồng tình với những quan điểm trên, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bất động sản giúp tạo điều kiện để chuyên môn tích cực. Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải thiện chất lượng, thể chế. Những cải cách pháp luật quan trọng, như các luật mới sửa đổi nhiều luật liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở, đang được triển khai mạnh mẽ. Sự đồng bộ hóa trong hệ thống pháp luật sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản.

Đây là những tín hiệu lạc quan cho năm 2025 khi thể chế pháp lý ngày càng minh bạch và hiệu quả. Chính phủ cần nghiên cứu điều chỉnh chi phí liên quan đến đất đai để đảm bảo mức giá phù hợp hơn, từ đó kích thích sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

GIA HỒNG

TIN TỨC

Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 19/12, tại Nhật Bản, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm ASEAN - Nhật Bản tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản năm 2024. Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 dự kiến đạt hơn 46 tỷ USD, chiếm 6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 và nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam.

Nhật Bản còn được biết đến là quốc gia có nhiều thành tựu về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, trong đó có năng lượng hạt nhân với các giải pháp năng lượng sạch và công nghệ xanh. Trong khi đó, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn chú trọng đến việc xây dựng một nền sản xuất vật chất, nền công nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Do đó, với sự hỗ trợ của các đối tác, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp và năng lượng; Đồng thời tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân và dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia hướng tới mục tiêu Net Zero.

Với thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ cao và trình độ quản trị hiện đại, Việt Nam hi vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ nghiên cứu và sớm có các dự án đầu tư mới tại Việt Nam, nhất là các dự án công nghệ cao trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu và có chính sách ưu đãi đầu tư như: Công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, điện tử, hóa chất, vật liệu mới và năng lượng mới...

NHẬT THU

Tổng cục Thuế kích hoạt Cổng thông tin cho hộ kinh doanh thương mại điện tử

Ngày 19/12, Tổng cục Thuế đã công bố Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ trên Cổng là các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,... trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Bên cạnh đó, các hộ, cá nhân nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo như Google, Youtube... các hộ, cá nhân cung cấp phần mềm trên các chợ ứng dụng như CH play, Apple store... và các hộ, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trên các nền tảng khác.

Về các lợi ích của Cổng thông tin, theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế), đối với người nộp thuế, cổng hỗ trợ thêm cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số một kênh đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế dễ dàng, thuận tiện.

Đối với cơ quan thuế, Cổng thông tin góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Thông tin người nộp thuế kê khai là nguồn thông tin quan trọng trong cơ sở dữ liệu lớn về thương mại điện tử; phục vụ cho quản lý thuế theo rủi ro, giúp cơ quan thuế xác định được các hành vi không kê khai, nộp thuế, trốn thuế; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước với TMĐT thông qua môi trường số.

Ngoài ra, hỗ trợ cơ quan thuế dễ dàng thống kê, đánh giá kết quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; là thông tin quan trọng phục vụ chỉ đạo điều hành và xây dựng chính sách pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh, Cổng sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người nộp thuế, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế theo định hướng của Chính phủ "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số".

Đồng thời, góp phần "đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số" thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên thông, tự động hóa, an toàn thông tin trong công tác quản lý thuế. Xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu quả. **ĐAN THANH**

THÔNG BÁO DỪNG TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Công ty đấu giá hợp danh DHL thông báo dừng tổ chức ở 01 lô tại dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo Thông báo số 120510201/TB-DHL ngày 06/12/2024 Công ty đấu giá hợp danh DHL đấu giá Quyền sử dụng đất ở (50 lô) tại dự án Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
Dừng tổ chức đấu giá 01 lô đất: lô số 137 thuộc phân khu LK-05

thuộc hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết liên hệ:

+ Công ty Đấu giá hợp danh DHL; Địa chỉ: Số 59, đường Cà Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: (0204) 3525.676.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

KIÊN GIANG:

Từ 1/1/2025, vận hành hệ thống camera “phạt nguội” vi phạm giao thông

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến, vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2025, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai xử phạt vi phạm TTATGTĐB qua hệ thống camera giám sát.

Từ năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các phân hệ đô thị thông minh an toàn và Trung tâm Giám sát điều hành Công an tỉnh, với tổng số 353 camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có 36 camera lắp đặt ở nhiều vị trí giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ phát hiện vi phạm về TTATGTĐB và hệ thống phần mềm xử lý vi phạm TTATGTĐB.

Đến nay, Công an tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống camera xử lý vi phạm TTATGTĐB. Đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá, phù hợp tình hình thực tiễn cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGTĐB.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGTĐB, luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, từng bước kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa ùn tắc giao thông...

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác sử dụng hệ thống camera xử lý vi phạm TTATGTĐB có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần “xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Sở GTVT, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, sửa chữa, bổ sung hạ tầng kỹ thuật (vạch kẻ, biển báo, đèn tín hiệu...) trên các tuyến đường bảo đảm đồng bộ với việc triển khai xử phạt vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

BUI YẾN

HẢI PHÒNG:

Phổ biến Luật Đất đai cho đội ngũ cán bộ quản lý đất đai

Ngày 19/12, Bộ TN&MT phối hợp UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết thi hành.

Tại Hội nghị, các giảng viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi, quan trọng của Luật Đất đai, Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất; Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá, Hải Phòng là địa phương rất chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền. Với tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành các văn bản, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai trên địa bàn. Hải Phòng cũng đã thực hiện tốt việc ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm làm cơ sở cho việc quản lý tài chính về đất được kịp thời, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất.

NGUYỄN AN

TP HỒ CHÍ MINH:

Đề xuất chỉ sử dụng xe buýt điện từ năm 2030

Nội dung trên nêu trong tờ trình UBND TP HCM vừa gửi HĐND TP để xem xét ban hành Nghị quyết quy định lộ trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt điện, năng lượng xanh trên địa bàn. Kế hoạch này được đưa ra dựa theo chương trình hành động của Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải của ngành GTVT.

Hiện mạng lưới buýt tại TP HCM có hơn 2.200 xe, trong đó buýt điện và khí CNG có gần 550, còn lại chạy dầu diesel. Theo kế hoạch đề xuất, giai đoạn 2025 - 2029, xe buýt thuộc các tuyến được trợ giá sử dụng khí CNG, dầu diesel nếu thời gian sử dụng từ 15 năm trở lên sẽ phải thay thế bằng ô tô điện, năng lượng xanh. Xe chạy dầu diesel được tiếp tục hoạt động đến 2029, nhưng điều kiện là không quá 15 năm sử dụng.

Theo lộ trình, đến năm 2027 có 32 tuyến buýt với 572 xe chạy dầu diesel chuyển sang ô tô điện; năm 2028 thêm 21 tuyến với gần 400 xe; năm 2029 có 19 tuyến với 268 xe. Đến 2030, các tuyến còn lại tiếp tục chuyển đổi để đạt 100% xe điện, năng lượng xanh.

Riêng các tuyến buýt không trợ giá (gồm cả nội thành hoặc liên tỉnh), từ năm 2025 toàn bộ các tuyến thay thế hoặc mở mới cũng phải dùng ô tô điện mới được hoạt động. **HUYỄN PHÚC**

VỤ ĐỐT QUÁN CÀ PHÊ LÀM 11 NGƯỜI CHẾT TẠI HÀ NỘI:

Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả

Hôm qua (19/12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện các biện pháp khắc phục hậu quả vụ án đốt quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khẩn trương điều tra xử lý theo quy định pháp luật

Công điện nêu, khoảng 23h ngày 18/12 xảy ra vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương và tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp UBND TP Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm phát sinh do mâu thuẫn, tội phạm gây rối trật tự công cộng trong dịp Tết sắp tới.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình người bị nạn, cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ cháy.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tạo điều kiện



● Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Sơn)

tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là Chỉ thị 01 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Chỉ thị 19 về tăng cường công tác PCCC với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại các công trình, cơ sở, địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ, Tết sắp tới.

Tìm giải pháp ngăn chặn tội ác từ sớm, từ xa

Ngay chiều qua (19/12), Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ phóng hỏa xảy ra tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng.

Báo cáo nhanh về vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, vào lúc 23h03 ngày 18/12, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo



● Đối tượng Cao Văn Hùng.

(Ảnh: Hồng Mây)

cháy xảy ra tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngôi nhà xây cháy là nhà kinh doanh cà phê quy mô 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tầng 1 kinh doanh cà phê, diện tích xây dựng khoảng 40m².

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an Hà Nội) đã tập trung triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 23h38 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan.

Đến 0h30 ngày 19/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người (1 người an toàn, 4 người sơ cứu, cấp cứu trong Bệnh viện E). Hậu quả của vụ việc làm 11

CẦN THƠ:

Truy tố bị can là Giám đốc 3 Trung tâm đảng kiểm

VKSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị can trong vụ án gồm: Châu Ngọc Ý; Phạm Minh Nhựt; Nguyễn Sĩ Hùng, Huỳnh Hoàng Tâm (đăng kiểm viên - ĐKV); Nguyễn Ngọc Thuận (GD Cty CP Kiểm định an toàn Đông Dương); Nguyễn Hoàng Điệp (GD Cty Sản xuất nồi hơi công nghiệp an toàn Việt Nam); Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên, Trương Anh Dũng và Lâm Trương Thái Châu.

Trong các bị can này, Châu Ngọc Ý (39 tuổi, là GD của 3 Trung tâm đảng kiểm (TTĐK) 6502D, 6504D và 6506D, thuộc Cty CP Kỹ thuật Cát Tường An Khánh).

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2019, Châu Ngọc Ý làm GD TTĐK 6502D, nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm để hưởng lợi. Châu Ngọc Ý còn câu kết các đồng phạm làm giả nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả này hợp thức hóa hồ sơ để ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ xe cơ giới cải tạo.

Thủ đoạn của bị can Ý là hợp thức hóa bản vẽ thiết kế cho các

phương tiện đã thi công cải tạo trước đó nhưng chưa nghiệm thu. Châu Ngọc Ý còn sử dụng các DN do mình thành lập hoặc nhờ người khác ký tên vào văn bản với vai trò cơ sở thi công cải tạo phương tiện, thực tế không thực hiện thi công cải tạo, bỏ qua quy định về giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần cầu...

Với các phương thức, thủ đoạn như trên, từ 2017 - 2023, Châu Ngọc Ý nhận làm dịch vụ 778 phương tiện, nhận hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 917 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định Châu Ngọc Ý làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng



●Lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Sơn)

Nghi phạm phóng hỏa là Cao Văn Hùng (51 tuổi, ngụ Đại Mạch, Đông Anh). Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 21h ngày 18/12, Hùng đến quán cà phê "Hát cho nhau nghe". Tại đây, Hùng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người. Hai bên ra đường Phạm Văn Đồng giải quyết xích mích.

Sau khi bị đánh, Hùng đi mua một xô nhựa tại chợ Cổ Nhuế rồi đến cửa hàng trên đường Phan Bá Vành mua 150.000 đồng tiền xăng (khoảng 7 lít). Đến khoảng 23h, Hùng bắt taxi quay lại quán, hất xô xăng vào tầng 1 rồi châm lửa đốt.

Ngon lửa nhanh chóng bắt cháy vào các vật dụng và xe máy, bùng lên dữ dội. Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong quán có khoảng 16 người nhưng lửa chặn cửa chính khiến nhiều người không thể thoát ra.

Theo Công an Hà Nội, Hùng từng hai lần chấp hành án tù về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Hùng có hộ khẩu thường trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm nhưng hiện ở tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

người chết, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công an TP đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, xử lý về hành vi "giết người".

Kết luận tại Hội nghị, bà Hoài khẳng định, vụ phóng hỏa là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phần nộ trong dư luận xã hội. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo, huy động các y, bác sĩ giỏi nhất để tập trung chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người tử vong, vừa giúp ổn định tâm lý, vừa chia sẻ, giúp đỡ việc mai táng.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan tổ tụng sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ án trong thời gian nhanh nhất. Công an TP phối hợp chính quyền tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng côn đồ, "ngáo đá", không để xảy ra những hành vi bộc phát, manh động; trong đó phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cả cộng đồng để ngăn chặn tội ác từ sớm, từ xa.

Các cấp, các ngành từ TP xuống cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp PCCC; tăng cường tập huấn, huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh có biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động.

HỒNG MÂY - VĂN SƠN

CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH: Phát động phong trào tố giác những vi phạm về pháo

Hôm qua (19/12), tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phối hợp Sở TT&TT tổ chức; Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TP, cho biết, theo quy luật, thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, trong đó diễn biến phức tạp liên quan hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Xuất phát từ tình hình đó, Công an TP đã triển khai thực hiện kế hoạch mở cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng thời phát động phong trào tố giác những hành vi vi phạm về pháo để xử lý.

Về công tác kiểm tra hàng gian, hàng giả khi mua bán pháo hoa dịp Tết, Công an TP tăng cường phối hợp các lực lượng kiểm tra việc mua bán pháo hoa của các cơ sở kinh doanh đã được cấp phép để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh pháo hoa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng gian, hàng giả. Đồng thời, tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh pháo hoa nhập lậu, sản phẩm nhái sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho hay, theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP, người dân có thể sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, có dán mã tem QR code chống hàng giả, khi mua sản phẩm có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách quét mã QR trên sản phẩm pháo hoa trước khi mua về sử dụng. Nghị định này cũng quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được mua các sản phẩm do Bộ Quốc phòng sản xuất và được bán tại hệ thống các cửa hàng, đại lý ủy quyền với giấy phép đầy đủ theo quy định pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, người dân nên mua pháo hoa với số lượng vừa đủ dùng theo mục đích sử dụng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ. Bên cạnh đó, cần lưu ý việc bảo quản như đặt pháo ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt; không để vật nặng tì đè lên, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt hay các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và để xa tầm tay trẻ em. Quá trình vận chuyển cần nhẹ nhàng, không để pháo va đập mạnh và tránh vận chuyển gần các nguồn sinh nhiệt và lửa, tránh ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và môi trường. Đặc biệt, khi sử dụng pháo hoa phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất (đặt pháo hoa ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu dễ bắt cháy tối thiểu 4 - 5m, khoảng cách an toàn nhất là 10m...); không sử dụng pháo hoa gần nơi chứa các chất, vật liệu đặc biệt dễ cháy nổ... **TRẦN MỪNG**



● Bị can Ý khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

tài liệu giả. Theo đó, quá trình hợp thức hóa các hồ sơ phương tiện cải tạo gắn cần cầu, bị can Ý thỏa thuận, cung cấp thông tin cho Nguyễn Sĩ Hùng (cán bộ kỹ thuật, DN tư nhân sửa chữa ô tô Phú Hưng) làm giả hoặc mua giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật với cần cầu...

Để hợp thức hóa hồ sơ nhận tiền của các chủ phương tiện, Châu Ngọc Ý sử dụng pháp nhân của các DN, Cty khác hoặc dùng tên vợ đăng ký kinh doanh để làm không, ký tên không các văn bản của cơ sở cải tạo.

Kết quả điều tra xác định, Châu Ngọc Ý đã đặt làm giả và sử dụng 12 giấy

chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật với cần cầu để hợp thức hóa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cầu.

Châu Ngọc Ý còn làm không một số tài liệu và sử dụng 1.222 tài liệu giả do các bị can khác ký; đồng thời cũng làm không và ký giả tên vợ của mình tại 675 tài liệu giả.

Bị cáo Hùng đã giúp sức cho Ý nhận hối lộ, làm giả giấy tờ, ký không, ký giả tên và có hưởng lợi tiền.

Bị can Phạm Minh Nhật (PGĐ TTĐK 6502D) có hành vi giúp sức cho Châu Ngọc Ý nhận hối lộ, phải chịu trách nhiệm số tiền 147 triệu đồng. Bị can Nhật còn nhận hối lộ từ các chủ phương tiện và được hưởng lợi hơn 40 triệu đồng.

Bị can Trương Anh Dũng (GD Cty TNHH Dịch vụ ô tô Ninh Kiều) có nhà xưởng, hoạt động thi công cải tạo, nhiều lần đưa phương tiện đến TTĐK 6502D nghiệm thu. Khi được bị can Ý nhờ sử dụng pháp nhân Cty của mình ký các văn bản của cơ sở cải tạo thì bị can Dũng ký, thực tế không thi công cải tạo.

ĐÌNH THƯỜNG

HÀ NỘI: Xét xử đối tượng chuyên trộm cắp container, xe lu

TAND TP Hà Nội vừa tuyên 19 năm tù với Nguyễn Văn Lệ (SN 1979, ngụ Vĩnh Phúc) về tội "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Lệ là đối tượng không nghề nghiệp, từng nhiều lần đi tù về tội "Trộm cắp tài sản". Do cần tiền chi tiêu cá nhân, đầu tháng 10/2021, bị cáo Lệ tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác bằng cách đi tìm những thùng container của các cá nhân, Cty đang để tại các bãi đất trống trong các khu dân cư, khu công nghiệp; những xe lu dừng, đỗ ở đường không có người trông coi, thuê người đến cầu đi bán lấy tiền.

Từ 9/10/2021 - 20/4/2023, bị cáo Lệ đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc. Tổng số tiền bị cáo Lệ đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 740 triệu đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 17/3/2023, bị cáo Lệ đi xe máy đến khu vực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thì thấy 4 container của chị Trần Thị Thanh Huệ để ở bãi đất trống, không có người trông giữ. Đối tượng đi vòng quanh năm tình hình rồi đến chỗ người bảo vệ ở Khu công nghiệp Bình Xuyên 2 đang trực ở cổng chính dặn dò: "Cháu có mấy thùng công ngoài bãi đất trống kia, hôm nay có xe cầu đến chuyên đi, chú ra đẩy đứng giúp cháu, cứ nhận là được thuê trông cả ngày lẫn đêm".

Sau đó, bị cáo Lệ liên hệ bán 3 container của với giá 57 triệu đồng. Người mua sau đó đã đến cầu container đi, giao dịch thực hiện thông qua người bảo vệ theo hướng dẫn của bị cáo Lệ. Vì được hứa hẹn cho tiền nên người bảo vệ đã làm theo lời của bị cáo.

Đến lần thứ 9, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ. Cụ thể, ngày 20/4/2023, đối tượng gọi điện cho anh Nguyễn Văn Quân đặt vấn đề bán cho anh này 1 thùng container màu xanh, loại 40 feet của anh Nguyễn Văn Tư đang đặt ở khu đất ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

Khoảng 18h30 cùng ngày, bị cáo Lệ thuê người đến chở thùng container về bãi thu mua tại huyện Đông Anh. Khi đến điểm hẹn, người được thuê chở thấy có biểu hiện khả nghi nên đã cùng một số người khác yêu cầu bị cáo Lệ về trụ sở Công an thị trấn Chi Đông để làm việc.

Ngoài hành vi trộm cắp tài sản nêu trên, bị cáo Lệ còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Ngọc (SN 1987, ở Mê Linh, làm nghề buôn bán sắt vụn). Theo cáo trạng, dù không làm ở công trình nào, nhưng bị cáo hứa hẹn sẽ chở chị này đến vài công trình mình đang thi công để mua sắt vụn. Tin lời, nạn nhân đã chuyển cho bị cáo Lệ hơn 47 triệu đồng và bị lừa. **HỒNG MÂY**

NGHỆ AN: "Tú bà" sa lưới sau 16 năm ẩn náu ở nước ngoài

Ngày 19/12, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh (SN 1979, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) sau 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Theo đó, năm 2007, Nguyễn Thị Thanh bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố về tội Chứa mai dâm. Trong quá trình điều tra, đối tượng được tại ngoại và bị TAND TP Vinh tuyên phạt mức án 3 năm tù cho tội danh nêu trên. Trong quá trình đang được tại ngoại để chờ chấp hành án thì Nguyễn Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó Công an huyện Nam Đàn đã ra Quyết định truy nã đối tượng ngày 02/6/2008.

Qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh tổ chức lực lượng lần theo dấu vết và thông qua các nguồn tin xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nước ngoài. Thanh thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hạn chế liên lạc với gia đình... nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đầu tháng 12/2024, qua công tác trinh sát nắm bắt, xác định Nguyễn Thị Thanh sẽ chuẩn bị nhập cảnh về Việt Nam, Công an TP Vinh lập tổ công tác lên kế hoạch để đón lõng, vây bắt đối tượng. Khoảng 11h30 ngày 17/12/2024, khi Nguyễn Thị Thanh xuất hiện tại TP Vinh, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Công an TP Vinh đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Nam Đàn xử lý theo thẩm quyền. **VINH AN**

Phụ huynh gặp khó khi bảo vệ con trước “bẫy” mạng

Thời đại số mang lại nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng tạo ra những hiểm họa khó lường cho trẻ em - đối tượng dễ tổn thương nhất trong thế giới mạng. Những câu chuyện đau lòng về trẻ vị thành niên bị lừa gạt trên mạng không còn hiếm, khiến cả gia đình phải chịu đựng những tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tổn thương tâm lý nặng nề từ những “bẫy ảo”

Thời gian qua, liên tục xảy ra những câu chuyện đau lòng về trẻ vị thành niên rơi vào “bẫy” lừa trên mạng. Những “kẻ săn mồi” núp bóng tài khoản ảo, giả danh bạn bè, hoặc tự tạo hình tượng hoàn hảo để lừa gạt trẻ. Nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân của những mối quan hệ ảo, bị lừa cả tình cảm lẫn tài sản. Không ít trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần khi thông tin cá nhân hoặc hình ảnh bị phát tán. Hậu quả để lại không chỉ là thiệt hại vật chất mà còn là những vết thương tâm lý nặng nề. Trẻ em dễ rơi vào trạng thái sợ hãi, mất niềm tin vào mọi người xung quanh, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Ví dụ như trường hợp đau lòng được Thượng tá Lê Minh Hải - Phó phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM chia sẻ tại buổi tọa đàm “An toàn thông tin trong kỷ nguyên số” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh về câu chuyện



● Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, công nghệ ngày càng phát triển khiến phụ huynh khó bảo vệ con trên mạng ảo. (Ảnh minh họa: VEC)

của một bé gái bị lừa tham gia “sàn đầu tư” ảo. Kẻ lừa đảo trên mạng dùng hình ảnh một thanh niên trẻ đẹp như diễn viên Hàn Quốc để tiếp cận, dụ dỗ em nhỏ tham gia một sàn đầu tư chứng khoán do tên này và đồng bọn lập ra. Ban đầu bé gái được chúng nạp cho những khoản tiền ảo không lộ làm em loá mắt, sau đó một thời gian ngắn đã dụ dỗ em vay mượn, huy động được... 70 tỉ đồng để đầu tư vào sàn, rồi biến mất.

Nhiều em nhỏ khác bị kẻ gian tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ, khiến em đồng ý quan hệ tình dục, sau đó quay phim lại. Những thước phim này chúng dùng để khống chế, buộc các em phải trả tiền hoặc tham gia các đường dây mại dâm, đóng phim nóng,...

“Rào cản” khiến phụ huynh khó nhận diện

Thông qua sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng, đa phần phụ huynh ý thức được nguy cơ, nhưng việc bảo vệ con trên mạng xã hội chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có rất nhiều rào cản khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn mà các chuyên gia đã chỉ ra, trong đó có yếu tố thế giới số ngày càng phức tạp, các thủ đoạn lừa đảo ngày một tinh vi, khó lường.

Trẻ em ngày nay thông thạo công nghệ hơn cả cha mẹ, dễ dàng tạo tài khoản, ẩn giấu mối quan hệ trực tuyến. Trong khi đó, phụ huynh thường thiếu hiểu biết về các thủ đoạn tinh vi của kẻ

xấu. Ngoài ra, tâm lý tuổi vị thành niên cũng là một thách thức lớn. Đây là giai đoạn trẻ tìm kiếm sự tự do và dễ phản ứng tiêu cực khi bị kiểm soát chặt chẽ. Nhiều em chọn cách giấu giếm các hoạt động trên mạng, vô tình tự đặt mình vào vòng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, thay vì kiểm soát thái quá hoặc cấm đoán hoàn toàn, phụ huynh cần tìm cách đồng hành và trang bị cho con kỹ năng sử dụng mạng an toàn. Khi cho con tham gia mạng xã hội, phụ huynh cần thường xuyên trao đổi, chỉ cho con những vùng an toàn, vùng cấm, cho con hiểu được các tình huống nguy hiểm và những gì con có thể đối mặt trên mạng.

Để làm được điều này, bản thân phụ huynh cũng phải thường xuyên cập nhật về các phần mềm, thiết bị ngăn chặn nội dung không phù hợp cũng như có hiểu biết về những nguy cơ, các thủ đoạn tinh vi thường xuyên thay đổi của các đối tượng trên mạng để hướng dẫn cho con cái. Một vấn đề quan trọng là phụ huynh phải đổi mới và có cách hành xử đúng việc xử lý hậu quả khi phát hiện ra con đã trở thành nạn nhân của lừa đảo mạng. Về điều này, Thượng tá Lê Minh Hải chia sẻ, ở các tình huống trẻ đã bị lừa tiền hoặc bị lừa tình, tổng tiền bằng ảnh “nóng”, ông luôn đưa ra lời khuyên phụ huynh nên bình tĩnh, không chỉ trích mà tìm cách an ủi, đồng hành, để mắt đến con thường xuyên để con không có hành động dại dột. Còn hành trình tìm ra kẻ lừa đảo, lấy lại những gì đã mất thì đó là câu chuyện trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Có thể nói, việc quản lý con cái trong thế giới số không thể chỉ dựa vào sự kiểm soát hay cấm đoán. Phụ huynh cần đồng hành cùng con, giáo dục con về kỹ năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ bày trập tụyển. Chỉ khi được trang bị đầy đủ kiến thức và sự hỗ trợ từ gia đình, trẻ mới có thể đứng vững giữa thế giới mạng đầy rủi ro nhưng cũng không ít cơ hội này.

NGỌC MAI

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vinh danh những ký ức thời hoa lửa

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), ngày 19/12, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức sự kiện “Ký ức và Niềm tin” bao gồm 3 hoạt động chính: Tọa đàm “Có một thời như thế”; Tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và Khai mạc triển lãm “Ký ức và Niềm tin”.

Cuộc tọa đàm là buổi gặp gỡ giữa bốn nhân vật, trong đó ba người từng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ký ức về một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, những câu chuyện về lý tưởng cách mạng, tinh thần vượt khó phụng sự Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội trong chiến tranh và thời bình đã được chia sẻ trong khuôn khổ Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền (sinh năm 1956), hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hiền Lê cho biết,



● Bà Nguyễn Thị Tuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa 4 nhân vật tham gia Tọa đàm “Có một thời như thế”. (Ảnh: PV)

bà đã sống không hổ danh là một nữ quân nhân. “21 năm quân ngũ, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm nhưng tôi luôn biết ơn những năm tháng đó để có tôi của ngày hôm nay. Tôi đã từ một cô bé 14 tuổi rụt rè, nhút nhát thành một doanh nhân can trường chôn thương trường. Những kỷ luật trong quân đội đã tôi luyện tôi thành người bản lĩnh, kiên cường và có ý chí chiến đấu. Để đến hôm nay, mỗi lần gặp khó khăn, thử thách tôi nhủ mình phải bằng mọi cách vượt qua, để không hổ danh là một nữ quân nhân”, bà kể.

Tọa đàm còn có sự góp mặt của một nhân vật là con của một vị tướng với những câu chuyện về hành trình tiếp nối truyền thống gia đình và khát vọng góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, đó là ông Hoàng Nam Tiến (sinh năm 1969) hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau Đại học. Ông là con trai của Thiếu tướng Hoàng Đan, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng. Là người con trong gia đình quân nhân, ông Tiến thấu hiểu những

thiệt thòi và khó khăn mà gia đình có cha là lính trận phải đối mặt. Những tháng ngày xa cách cha, đối mặt với sự hiểm nguy của bom đạn, đã hun đúc trong ông sự kính trọng sâu sắc đối với thế hệ đi trước. “Ba tôi khi ra trận đã viết thư cho mẹ tôi: “Anh phải đi đánh nhau để con mình không phải đánh nhau nữa, để em được sống bình yên ở Hà Nội”. Ba tôi cũng như rất nhiều người lính khác khi ra trận là xác định nhận khó khăn, đổ máu về mình để thế hệ trẻ được sống trong hòa bình. Đó là điều vô cùng trân quý”, ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức tiếp nhận những kỷ vật chiến tranh do chính các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ trao tặng. Đó là những bức tranh, những trang thư và dòng nhật ký, hay kỷ vật vô giá còn thấm đẫm tinh thần của một thời hoa lửa, như lá đơn tình nguyện nhập ngũ viết bằng máu năm 17 tuổi của bà Lộc Thị Hồng, thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Trong đơn có đoạn viết: “Trước cảnh đất nước còn bị đau thương, tan tác thì tôi - người thanh niên với dòng máu đang trào dâng này không thể ngồi nhìn được, mà tôi muốn góp sức mình vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước”. Những hiện vật này sẽ được Bảo tàng trân trọng lưu

giữ và tiếp tục phát huy giá trị trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân những đóng góp và hy sinh của thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, có Triển lãm “Ký ức và Niềm tin” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện từ những tài liệu, hiện vật quý giá đã được sưu tầm trong gần 20 năm qua. Đó là kết quả của những chuyến công tác trên khắp vùng miền Tổ quốc để gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử và thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Triển lãm gồm ba chủ đề: “Sẵn sàng lên đường”; “Niềm tin chiến thắng” và “Ngày trở về”. Chất liệu chính trong triển lãm là những hình ảnh, hiện vật, câu chuyện và thước phim sống động về những ký ức hào hùng của dân tộc sẽ giúp người xem trả lời được câu hỏi vì sao đất nước Việt Nam nhỏ bé có thể chiến đấu và chiến thắng trước những kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quân sự như vậy.

Triển lãm cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ mật thiết giữa “hậu phương” - “tiền tuyến”; qua đó gửi tới thế hệ trẻ ngày nay thông điệp hãy sống có ước mơ, hoài bão, niềm tin, hãy tiếp bước cha anh “Sống một đời đáng sống”. X.HOA

“Đánh thức” tiềm năng kinh tế sáng tạo từ các di sản

Với bề dày hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam sở hữu hệ thống di tích, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống phong phú. Văn hóa được coi là nền tảng và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển văn hóa được đặt ngang hàng với các lĩnh vực khác. Đặc biệt, nguồn lực từ di sản đang từng bước được các tỉnh, thành phố đầu tư, khai thác nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Những “chuỗi” trải nghiệm văn hóa hấp dẫn

Trong những năm gần đây, hàng loạt các điểm đến hấp dẫn, trải nghiệm độc đáo của người dân được hình thành trên nền móng di sản văn hóa tại các tỉnh, thành phố. Các di sản kết nối với nhau tạo thành một chuỗi hành trình hấp dẫn cho người dân, khách du lịch ở mọi lứa tuổi.

Như thời gian qua, tại Hà Nội, trải nghiệm tour đêm được khách tham quan rất ưa chuộng. Có thể kể đến như di tích Nhà tù Hỏa Lò với 3 chương tour đêm mang tên “Đêm thiêng liêng” 1, 2, 3; Hoàng thành Thăng Long với tour “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”; Văn Miếu - Quốc Tử Giám với tour “Tinh hoa đạo học”; di tích đền Ngọc Sơn với tour “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí”... Những chương trình này mang đến cho khách tham quan một diện mạo mới hoàn toàn của khu di tích, tạo nên những trải nghiệm mới, những cảm xúc khác biệt so với các nội dung tham quan và khám phá ban ngày.

Còn ở Huế, sự kiện nổi bật tại Đại nội Huế trong năm 2024 phải kể đến là mở cửa, đón khách du lịch đến thăm Điện Kiến Trung (vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn) và Điện Thái Hòa (cuối tháng 11) sau nhiều năm đại trùng tu, sửa chữa. Tận dụng lợi thế về văn hóa ẩm thực, kiến trúc, lịch sử, Huế đã hình thành và khai thác bộ sản phẩm mang thương hiệu Huế: “Huế - Thành phố Lễ hội”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”; việc mở cửa tham quan Di tích Hải Vân Quan hay đưa vào vận hành Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

Nhờ những trải nghiệm văn hóa mới mẻ, xu hướng quay trở về với nét đẹp truyền thống đang được người trẻ Việt Nam ưa chuộng. Ví dụ như các bảo tàng như: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt



● Di sản văn hóa đang dần trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. (Ảnh minh họa: PV)

Nam, Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia,... đang trở thành “địa chỉ vàng” của thanh, thiếu niên. Giới trẻ không chỉ đến đây để “check in” (chụp ảnh), mà còn tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa quý báu của người Việt Nam.

Hiện nay, tại các di tích văn hóa, lịch sử, cổ phục Việt được quảng bá, cho thuê và trở thành một sản phẩm độc đáo thu hút mọi người. Bên cạnh đó, tại các “điểm hẹn” di sản, những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, bún chả, trà cung đình Huế, bánh chè lam, bánh đậu xanh,... được bày bán, giúp cho ẩm thực Việt thăng hoa trong lòng người dân và du khách quốc tế.

Đặc biệt, Di sản văn hóa phi vật thể như: Ca trù, Nhã nhạc cung đình đang trở thành món ăn tinh thần trong mỗi chuyến khám phá các hành trình văn hóa của người dân. Những “món ăn tinh thần” này đã được dùng nhiều cách để thu hút khách như kết hợp nghệ thuật hiện đại và truyền thống.

Tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của di sản

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa, truyền thống là cội nguồn, gốc rễ của mỗi con người. Nhờ có nền tảng văn hóa, lịch sử vững chắc mà quốc gia, cá nhân, tập thể mới vươn lên sánh vai với “cường quốc năm châu”.

Tính đến nay, cả nước có hơn 40 nghìn di tích và khoảng 70 nghìn di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 34 di sản đã được UNESCO ghi danh. Việt Nam được đánh giá là nước thành viên “hình mẫu” tham gia các Công ước của Tổ chức UNESCO. Hiện nay, các di sản đều là những “báu vật” quý giá lưu giữ truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, đồng thời là động lực để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và

phát huy tiềm năng của di sản có vai trò vô cùng quan trọng.

Tại Việt Nam, các địa phương, có trách nhiệm thống kê, phân loại các di sản văn hóa phi vật thể, sau đó đề xuất để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Địa phương đồng thời có nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Vào cuối năm nay, có nhiều di sản được công nhận trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mới gần đây nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BVHTTDL, công nhận Nghề thủ công truyền thống Nghề làm muối Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề làm muối công truyền thống đặc sắc của Quảng Ngãi, có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng - địa phương, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các quyết định công nhận Lễ hội truyền thống Báo Bản làng Nộn Khê (huyện Yên Mô) và Lễ hội Đền Thánh Nguyễn (huyện Gia Viễn) của tỉnh Ninh Bình là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là những lễ hội truyền thống, có ý nghĩa là đền ơn báo đáp lại nguồn gốc, công ơn của các tiền nhân theo câu “uống nước nhớ nguồn”.

Việc các nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian, lễ hội,... được công nhận là Di sản văn hóa rất có ý nghĩa với các tỉnh, địa phương. Đây không chỉ là một bảo chứng, niềm tự hào của người dân về lịch sử, văn hóa của địa phương mình. Mà hơn thế nữa, mỗi di sản được công nhận, đầu tư và bảo tồn còn tiềm năng trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

HƯƠNG NGỌC

Không thể phủ nhận đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của người lao động di cư

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhân Ngày Quốc tế Người di cư (18/12), người di cư quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thị trường lao động toàn cầu (chiếm 4,7%). Theo ILO, đa phần người di cư trong lực lượng lao động tập trung ở các nước có thu nhập cao, chiếm 68,4% tổng lực lượng lao động (114,7 triệu người), kể đến là 17,4% (29,2 triệu người) ở các nước có thu nhập trung bình cao hơn.

Không thể phủ nhận di cư quốc tế đặt ra những thách thức về phân phối nguồn lực, gây ảnh hưởng đến lao động bản địa. Tuy nhiên, người di cư cũng có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại. Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Quốc tế Người di cư (18/12) năm 2024, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, hàng triệu người di cư trên khắp thế giới đáng được tôn vinh bởi những đóng góp quan trọng của họ. Theo báo cáo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố, ngày càng có nhiều người di cư đến các nước OECD tìm được việc làm và có thu nhập ổn định, thậm chí thành lập doanh nghiệp riêng và khẳng định được tiếng nói tại quốc gia sở tại. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, người di cư hợp pháp là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi giúp giải tỏa “con khát” nhân lực của nhiều nước, nhất là tại châu Âu và châu Á.

Tại Đức, nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề là “quả bom nổ chậm”. Theo nghiên cứu của Quỹ Bertelsmann, nếu không có khoảng 288.000 lao động nước ngoài lành nghề nhập cư mỗi năm, quy mô lực lượng lao động của Đức có thể giảm từ khoảng 46,4 triệu người hiện nay xuống còn 41,9 triệu vào năm 2040 và 35,1 triệu người năm 2060, kéo theo nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế. Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng chỉ ra, người nhập cư ở các nền kinh tế tiên tiến có tác động tích cực đến sản lượng và năng suất, cả trong ngắn hạn và trung hạn. Vì vậy, hòa nhập người di cư vào thị trường lao động là “chìa khóa” để tối đa hóa sự đóng góp của họ cho nền kinh tế, đồng thời hạn chế gánh nặng tiềm tàng đối với tài chính công và ổn định xã hội.

Do đó, Báo cáo của ILO nhấn mạnh sự phức tạp của di cư lao động và sự cần thiết phải có các chính sách có mục tiêu để hỗ trợ người di cư quốc tế. Những chính sách này bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm thỏa đáng và tăng cường bảo vệ người lao động di cư. Vì hiện nay, người di cư phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn (7,2%) so với người không di cư (5,2%), trong đó phụ nữ di cư (8,7%) có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nam giới (6,2%). Khoảng cách này có thể là do các yếu tố như rào cản ngôn ngữ, không được công nhận trình độ, phân biệt đối xử, sự hạn chế các lựa chọn về trông trẻ và kỳ vọng dựa trên cơ sở giới tính đã giới hạn cơ hội việc làm, đặc biệt là đối với phụ nữ.

“Người lao động di cư là lực lượng không thể thiếu trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động toàn cầu và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo quyền lợi và quyền tiếp cận việc làm thỏa đáng của họ không chỉ là một yêu cầu mang tính đạo đức mà còn là nhu cầu kinh tế”, theo Tổng Giám đốc ILO, ông Gilbert F. Houngbo. **H.MINH**

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Đ/C: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.
Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Đ/C: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/01/2025 tại số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 362, tờ bản đồ số: 42, địa chỉ: Khu phố An Quới, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Diện tích: 229,9m2 (Có 47,9m2 thuộc lộ giới QH giao thông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở: 100m2 (ODT), Đất trồng cây lâu năm 129,9m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở (ODT): Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 30/9/2056
Giá khởi điểm: 1.298.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 129.800.000 đồng
Xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày

06/01/2025 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số: 42, địa chỉ: Khu phố An Quới, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/01/2025 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và nộp tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.
Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có)
Mọi thông tin liên hệ 0283.820.4858 - 0948.689.986 hoặc Thanh lý tài sản VIB: 0949.685.485 (Chỉ tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỌT NÁT CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI HÀ TĨNH:

Năm 2025, cần vận động hơn 83 tỷ đồng

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng được 8.386 nhà ở với tổng kinh phí hơn 566 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát (NT,NDN) trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của BTVTU về việc triển khai xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ"; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm.

Tỉnh phân đấu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa NT,NDN cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên. Đa dạng hoá các hình thức vận động hỗ trợ để cùng chung tay xóa NT,NDN trên tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Theo số liệu rà soát của Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2025 có 538 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, trong đó nhu cầu xây mới 323 nhà; nhu cầu sửa chữa 215 nhà.

Có 1.627 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Trong đó hộ nghèo 843 hộ (590 hộ có nhu cầu xây mới, 253 hộ có nhu cầu sửa chữa), hộ cận nghèo 784 hộ (558 hộ



●Bốn năm qua, Hà Tĩnh đã vận động, hỗ trợ xây 8.386 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Hữu Anh)

có nhu cầu xây mới, 226 hộ có nhu cầu sửa chữa). Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ khi xây mới, 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa. Tổng số kinh phí cần vận động thực hiện NT,NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn tỉnh năm 2025 là hơn 83 tỷ đồng. Hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, kinh phí từ nguồn ngân sách.

* Liên quan lĩnh vực, tại Quảng Bình, theo rà soát, hiện còn 2.154 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở NT,NDN, khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ cải thiện để bảo đảm an toàn, trong đó có 1.120 hộ cần hỗ trợ xây mới, 1.034 hộ cần được cải tạo sửa chữa.

Nhằm triển khai hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột cho hộ nghèo trên địa bàn, mới đây HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/nhà (hộ); mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 30 triệu đồng/nhà (hộ), với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 98,22 tỷ đồng. Kinh phí từ ngân sách tỉnh và nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024.

Về tiêu chuẩn chất lượng nhà ở sau khi hỗ trợ xây mới, sửa chữa phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m²; có tuổi thọ từ 20 năm trở lên, phải bảo đảm an toàn. Với hộ gia đình đang sinh sống tại nơi có mức ngập lụt thường xuyên từ 2m trở lên thì phải xây

dựng được tầng 2 hoặc sàn tránh lũ, lợp cao hơn mức ngập lụt thường xuyên và diện tích tối thiểu 15m².

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định, việc triển khai xóa NT,NDN là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, do đó Quảng Bình sẽ đẩy mạnh thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội để phấn đấu đến cuối 2025 hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, mục tiêu đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện. Trong đó cần hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đất đai của các hộ dân; thẩm định thiết kế mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán từng địa phương và điều kiện kinh phí theo mức quy định; tổ chức lễ phát động, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; các lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ ngày công lao động hoặc hỗ trợ hiện vật, kinh phí... giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa NT,NDN.

Các địa phương sớm thành lập Ban Chỉ đạo; căn cứ tiêu chí, rà soát lại trường hợp đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện, trên cơ sở đó xác định chính xác số hộ cần hỗ trợ... tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào một ngày tại các xã trên địa bàn tỉnh.

HỮU ANH - MINH PHƯƠNG

NGHỆ AN:

Kết luận sự việc 84 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa

Ngày 19/12, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Nghệ An cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia về vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn khiến 84 công nhân nhập viện trên địa bàn trước đó.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, kết quả điều tra ngộ độc, nhận định của các đơn vị điều trị bệnh nhân, Chi cục nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do Histamin có trong mẫu cá bặc má chiên và vi sinh vật (E.coli, Coliforms) trong một số mẫu thức ăn (đưa xào thịt, cá bặc má chiên, rau cải xào, thịt kho củ cải, cam).

Trước đó, như PLVN đã thông tin, khoảng 13h ngày 6/12/2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Cty TNHH Premium Fashion Việt Nam (KCN WHA IndustrialZone 1 - Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc), Cty TNHH JTEC (KCN VSIP VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên); do Cty CP Thương mại B.A.C (đường Đặng Thai Mai, TP Vinh) cung cấp suất ăn sẵn.

Các bệnh nhân được đưa đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Chi cục đã lập đoàn kiểm tra, gửi mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm đi kiểm nghiệm. Theo báo cáo, Cty B.A.C đã cung cấp suất ăn cho 1.215 người là công nhân trong bữa trưa cùng ngày. Đã có 84 người mắc các triệu chứng: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đi ngoài, nóng sốt, nổi ban mẩn. Đến ngày 17/12/2024, tất cả bệnh nhân sức khỏe ổn định và ra viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn là Cty B.A.C.

Qua sự việc, Chi cục ATVSTP đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị thuộc quyền quản lý có hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong các nhà máy, Cty, khu công nghiệp, trường học. Ngăn chặn kịp thời các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn, không bảo quản đúng quy định, thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm,... nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Chi cục đề nghị Ban quản lý các khu kinh tế, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tập huấn, truyền thông các quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc quyền quản lý trên địa bàn; Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. NGÔ TOÀN

HỒNG THƯƠNG

PHẢN ÁNH VỀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA MỘT VỤ ÁN TẠI LAI CHÂU:

VKSND tỉnh chuyển đơn đến Công an huyện Sơn Hồ xem xét, giải quyết

Báo PLVN vừa nhận được Văn bản số 02/TB-VKS của VKSND tỉnh Lai Châu thông báo về việc xử lý đơn của ông Má A Sàng, bà Vàng Thị Cô (ngụ bản Nà Ké 3, xã Hồng Thu, huyện Sơn Hồ). Đơn do Báo PLVN chuyển đến.

Nội dung đơn liên quan vụ án hình sự mà ông Má A Sàng và bà Vàng Thị Cô là bị hại trong vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hồ khởi tố theo Quyết định số 60 ngày 18/8/2020. Quá trình điều tra, đến ngày 20/4/2021, do chưa xác định được bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án nên CQĐT ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra số 01/TĐC-CQĐT.

Ông Sàng và bà Cô cho rằng, đến nay sau 4 năm xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hồ vẫn chưa phục hồi

điều tra vụ án để xử lý đối tượng hành hung vợ chồng ông nên làm đơn đến các cơ quan chức năng xem, giải quyết.

VKSND tỉnh cho biết, nội dung đơn của ông Sàng, bà Cô trùng với nội dung đơn mà ông bà gửi đến VKSND tỉnh vào ngày 24/7/2024 và đã được VKSND tỉnh thông báo, hướng dẫn.

Căn cứ quy định pháp luật, VKSND tỉnh chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hồ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. VKSND tỉnh đã có công văn chỉ đạo VKSND huyện Sơn Hồ thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc giải quyết đơn của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hồ theo quy định pháp luật.

HỒNG THƯƠNG